

Tình cảm của Bác Hồ với với Tết Trung thu

“Trung thu trăng sáng như gương/ Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng...”(Trung thu năm 1951). Bác Hồ là vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Sinh thời Bác luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, Bác dành tình thương yêu đặc biệt đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng là thế hệ tương lai của đất nước. Tình cảm thiêng liêng đó không chỉ thể hiện sâu sắc khi Bác còn sống mà ngay cả trước lúc Bác đi xa “Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thương yêu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng” (Di chúc).

Vào những ngày kỷ niệm Quốc tế thiếu nhi, ngày khai trường, Tết Trung thu, Bác thường làm thơ, gửi thư, tặng quà để động viên các cháu. Cụ thể là năm 1941, Bác trở về Tổ quốc để trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Nhân dịp Tết Trung thu Bác viết bài thơ kêu gọi thiếu nhi vào ngày 21/9/1941: “*Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan...*”. Những lời thơ Bác viết cho thiếu nhi mà cũng là nhắc nhở tất cả mọi người. Trẻ em là lớp măng non, là búp trên cành đáng lẽ phải được nâng niu, chăm sóc không để cho các cháu chịu nhiều thiết thòi, cực khổ. Trung thu năm 1946, khi nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (Nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) mới ra đời chưa đầy một năm, mặc dù bận trăm công ngàn việc quan trọng của đất nước nhưng Bác vẫn không quên làm thơ gửi cho các



cháu: “*Bác mong các cháu chăm ngoan/ Mai sau gìn giữ giang sơn Lạc Hồng/ Sao cho nổi tiếng Tiên Rồng/ Sao cho tổ mặt nhi đồng Việt Nam*”.(Tết trung thu 1946).

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, Bác chỉ đau đầu lo cho dân cho nước, lo cho thế hệ tuổi trẻ tương lai, Bác “*Thương cuộc đời chung thương cỏ hoa/ Chỉ biết quên mình cho hết thảy. Như dòng sông chảy nặng phù sa...*” (Theo chân Bác - Tố Hữu). Bác luôn canh cánh một ước mong, đó là các cháu thiếu nhi được ăn no, mặc ấm và được học hành. Chính vì vậy, trong mọi hoàn cảnh, tình thương yêu của Bác dành cho các cháu thiếu nhi vẫn đậm sâu, tha thiết: “*...Sau đây Bác viết mấy dòng/ Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ thương*”(Thư Trung thu 1951). Những năm tháng kháng

chiến chống thực dân Pháp, Bác đều gửi thư cho các cháu mỗi dịp Trung thu về và khẳng định tình cảm bao la của mình đối với các cháu: “*Ai yêu các nhi đồng Bằng Bác Hồ Chí Minh.../ Tuổi nhỏ làm việc nhỏ/ Tuỳ theo sức của mình.../ Các cháu hãy xứng đáng/ Cháu Bác Hồ Chí Minh* (Trung thu ngày 25/9/1952).

Cuộc kháng chiến chống Pháp giành được những thắng lợi quan trọng. Tết Trung thu năm 1953, Bác phấn khởi gửi thư kể tin chiến thắng, chia vui với các cháu thiếu nhi. Bởi theo Bác trong những chiến thắng đó có sự đóng góp không nhỏ của các cháu: “*...Được tin thắng trận cờ hồng tung bay/ Các cháu vui thay, Bác cũng vui thay/ Thu sau so với thu này vui hơn*” (Trung thu 1953). Lòng thương yêu sâu sắc, bao la của Bác đối với thiếu niên, nhi đồng



không gì có thể so sánh nổi. Đó vừa là tình cảm của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất vừa là của người ông kính yêu vô cùng gần gũi, luôn luôn đồng cảm và chan hòa với các cháu. Trung thu đặc biệt năm 1945, cái Tết Trung thu Độc lập đầu tiên, ngày 17 tháng 9 năm 1945, Bác truyền hơi ấm yêu thương trong từng câu, từng chữ, khen tặng những chủ nhân tương lai của một nước độc lập "Các em vui cười hơn hở, Già Hồ cũng vui cười hơn hở với các em. Đố các em biết vì sao? Một là vì Già Hồ rất yêu mến các em. Hai là vì... Trung thu năm nay, nước ta đã được tự do và các em đã thành những người tiểu quốc dân của một nước độc lập...". Cuối thư, Bác gửi tới các cháu "trăm cái hôn thân ái"(Trung thu 1945).

Tháng 8 -1945. Ngay mùa thu độc lập đầu tiên, Bác đã gửi thư và đặt niềm tin vào các cháu thiếu nhi: "Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không. Dân

tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn vào công học tập của các cháu". Tình cảm của Bác đối với các cháu thật chan chứa yêu thương biết bao! Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng những lời động viên, nhắn gửi của Bác luôn được vang vọng trong ngày lễ khai trường.

Đến ngày 22- 9- 1945, Bác lại gửi thư căn dặn: "Các em phải ngoan, ở nhà phải nghe lời bố mẹ, đi học phải siêng năng; đối với bầu bạn phải yêu kính... Mong các em mai sau lớn lên thành những người dân xứng đáng với nước độc lập tự do". Đêm trung thu đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, tại Bắc Bộ phủ, đúng 21 giờ Bác đến dự Tết Trung thu đầu tiên với các cháu nhi đồng, Bác tươi cười, thân thiết, trò chuyện với các cháu. Khi kết thúc buổi trò chuyện, Bác nói: "Trước khi các cháu phá cỗ, ta cùng nhau hô

hai khẩu hiệu: "Trẻ em Việt Nam sung sướng!", "Việt Nam độc lập muôn năm!"(Hồ Chí Minh Toàn tập Nxb CTQG HN năm 2001). Tiếng hô hưởng ứng của các em rền vang cả một vùng trời. Trăng rằm vàng vạc tỏa sáng. Niềm vui, tiếng cười lan tỏa, ngập tràn đêm trung thu.

Bác Hồ kính yêu của chúng ta nay đã đi vào cõi vĩnh hằng nhưng hình ảnh và tình cảm của bác vẫn luôn gần gũi, tỏa sáng với mọi thế hệ thiếu niên, nhi đồng Việt Nam. Tình cảm thiêng liêng của Bác dành cho các cháu thiếu nhi và của các cháu thiếu nhi dành cho Bác mãi mãi sáng soi, dịu hiền như ánh trăng đêm Rằm Trung thu. Một mùa Trung thu nữa lại đến, lòng ta lại được tắm trong tình thương yêu bao la, mát lành tỏa ra từ một tâm hồn lớn, nhân cách lớn Hồ Chí Minh "Nâng niu tất cả chỉ quên mình" (Tố Hữu).

HOÀNG BÍCH HÀ